

# NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY LÝ LUẬN, THỐNG NHẤT NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG THỜI KỲ MỚI

Nguyễn Bá Dương

*Học viện Chính trị quân sự.*

Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quân đội ta được Đảng, Nhà nước giao thêm những nhiệm vụ mới, có nhiều nhiệm vụ đột xuất rất phức tạp. Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và là đội quân lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta phải nâng cao trình độ tư duy lý luận, thống nhất nhận thức và hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu, tổ chức, triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 08 của BCHTW (Khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Có thể khẳng định rằng, nội dung xây dựng đất nước, phát triển kinh tế cũng chính là nội dung bảo vệ Tổ quốc của chúng ta hiện nay. Trong tư duy, trong nhận thức và hành động, mỗi người dân cần hiểu sâu sắc rằng, bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ chính mình, bảo vệ Tổ quốc phải đi đôi với xây dựng đất nước, xây dựng đất nước phải gắn liền với bảo vệ Tổ quốc, không thể tách rời hoặc xem nhẹ nhiệm vụ nào. Nếu chỉ chăm lo bảo vệ Tổ quốc mà coi nhẹ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước sẽ làm cho đất nước suy yếu và kiệt quệ, sớm hay muộn thì đất nước cũng bị ngoại bang xâm lược, Nhà nước ta không còn là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mặt khác, muốn phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, khắc phục sự tụt hậu thì không có cách nào khác là phải

tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho chế độ xã hội ta lành mạnh, Nhà nước của chúng ta vững vàng, đời sống tâm lý, trạng thái tinh thần của mỗi người dân ổn định. Nhờ đó, Đảng và Nhà nước ta mới đủ sức lãnh đạo, điều hành đất nước, mới đưa nước ta thoát ra khỏi tình trạng một nước nghèo, kém phát triển. Vì lẽ đó, Đảng ta khẳng định: công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt thời kỳ quá độ, là một cuộc cách mạng về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hoá, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nó sẽ tạo ra một sự biến đổi về chất trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

Trong điều kiện hiện nay, quân đội tích cực triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới mà Đảng ta đã xác định là thiết thực góp phần bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nếu không làm được điều đó thì chẳng những quân đội không bảo vệ được sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà còn làm cho đất nước ta tụt hậu xa hơn. Điều đó Đảng và nhân dân không thể chấp nhận. Vì vậy, quân đội cần phải tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận chính trị, xã hội, bảo vệ và xây dựng Nhà nước thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Những năm gần đây, quân đội ta còn được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cùng các cơ quan bảo vệ luật pháp của Nhà nước tích cực đấu tranh chống “giặc nội xâm” và các thế lực cản trở sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như nạn tham nhũng, buôn lậu và một số tệ nạn xã hội khác, đồng thời tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, cứu hộ, cứu nạn. Đây không chỉ là những nét đẹp từ truyền thống quý báu của dân tộc ta, mà còn là biểu hiện bản chất của một quân đội cách mạng, quân đội của Nhà nước chuyên chính vô sản.

Thực tiễn đã chứng minh rằng, quân đội ta tham gia đấu tranh chống giặc nội xâm và lao động sản xuất, làm kinh tế, cứu hộ, cứu nạn là một tất yếu khách quan, một nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược lâu dài, do yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta quy định nhằm củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội, khắc phục những hạn chế và những mặt tiêu cực của các vấn đề xã hội, giảm một phần ngân sách quốc phòng của Nhà nước và qua đó sẽ có thêm nguồn vốn đầu tư và tăng thêm năng lực sản xuất cho nền kinh tế quốc dân. Điều này thật sự có ý nghĩa đối với nước ta đang rất cần vốn để đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện.

Hiện nay, quân đội ta đang tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo và xây dựng các khu kinh tế mới, các khu kinh tế kết hợp với quốc phòng dọc biên

**giới; xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng, trước hết là các xã, huyện biên giới, hải đảo; tích cực tham gia chương trình của Nhà nước về trồng rừng, phủ xanh 5 triệu ha đất trống, đồi trọc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng; tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đây là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng có ý nghĩa, tác dụng rất lớn đối với việc xây dựng và củng cố tiềm lực kinh tế - quốc phòng của Nhà nước mà mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đã nêu ra.**

Trong tình hình hiện nay, ngành tâm lý học Việt Nam nói chung, tâm lý học quân sự nói riêng cũng phải góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng, làm cho mọi người hiểu quân đội ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ. Khi hiểu rõ nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình thì nhân dân sẽ ra sức chăm lo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có như vậy, sức mạnh quân sự của Nhà nước mới được củng cố và phát triển. Đó là việc làm thiết thực nhất để mỗi cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và công tác trong ngành tâm lý học góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.